



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กบค. กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ... โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๔๘๐๔

ที่... ยธ ๐๓๑๖/ว 191... วันที่... 15... กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง... การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.) รุ่นที่ ๑๗

เรียน... หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด คป.

ด้วย สป.ยธ. โดย สพบ. ได้กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.) รุ่นที่ ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดระยอง และจังหวัดนนทบุรี สำหรับข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ หรือข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดสรรจำนวนผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้กับกรมคุมประพฤติจำนวน ๔ คน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม ก่อน ระหว่าง และหลังโครงการฯ จากงบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โดยแบ่งเป็นรายชื่อตัวจริงจำนวน ๔ คน รายชื่อสำรองจำนวน ๕ คน รายชื่อตามเอกสารแนบ ส่งแบบตอบรับ และใบสมัคร (สำหรับผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ) กลับไปยังกลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางแพรทิพย์ แสงวัฒนะ)

ผอ. กบค.

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บจก.) รุ่นที่ ๑๗
เรียงตามลำดับอาวุโส

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
ตัวจริง			
๑	นางสาวศิริพร สวงนเกียรติ	นิติกรชำนาญการพิเศษ	สำนักพัฒนาการคุมประพฤติ
๒	นางศิริพร รัตนโกสม	นิติกรชำนาญการพิเศษ	สำนักพัฒนาการคุมประพฤติ
๓	นางรัชณี กันทะสี	พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ	สคป.จ.ลำพูน
๔	นางจันทร์เรียม ศิริมาศ	พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ	สคป.จ.กระบี่
ตัวสำรอง			
๑	นายอนุตร รัตตากร	พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ	กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
๒	นางอ้อมฤดี วีระกะลัส	พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ	กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
๓	นางสาวจุรี ภิรมย์สังข์	พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ	สำนักพัฒนาการคุมประพฤติ
๔	นางสาวกานต์สินี สุขสม	พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ	สคป.จ.สระบุรี
๕	นายสุทัศน์ วิเขยละ	พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ	สคป.จ.อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม

ข้อมูลอาวุโส ณ กันยายน ๕๙

**กรณีผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมไม่ส่งแบบตอบรับตามระยะเวลาที่กำหนด จะขอพิจารณาผู้มีรายชื่อในลำดับถัดไป
เข้ารับการอบรมฯ แทน โดยจะขอนำรายชื่อของท่านมานำเสนอในรุ่นถัดไป